



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งหมดรวม ๓,๑๒๙ ราย ดังนี้

ตำแหน่งที่ ๑	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	จำนวน	๔๘ ราย
ตำแหน่งที่ ๒	เศรษฐกรปฏิบัติการ	จำนวน	๕๑ ราย
ตำแหน่งที่ ๓	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	จำนวน	๘๗ ราย
ตำแหน่งที่ ๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	จำนวน	๒,๕๔๗ ราย
ตำแหน่งที่ ๕	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	จำนวน	๘๙ ราย
ตำแหน่งที่ ๖	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	จำนวน	๒๕๖ ราย
ตำแหน่งที่ ๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	จำนวน	๓๑ ราย

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครโปรดนำหลักฐานได้แก่ เอกสารการสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่ามีสิทธิเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <https://onwr.thaijobjob.com> หรือทาง <http://www.onwr.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมเกียรติ ประจักษ์)  
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ